



ปีที่ 48 ฉบับที่ 012 ประจำวันอังคารที่ 18 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการค่ายเกษตรอาสา และพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเกษตรอาสาและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชุมชนในเครือข่าย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหินลาด จำนวน 96 คน สำหรับรูปแบบกิจกรรมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพร การส่งเสริมการเลี้ยงกบ การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคกบ และการส่งเสริมสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่บ้านหินลาด ตำบลเวียงนาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า การบริการวิชาการ เป็นหนึ่งภารกิจหลักสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด การออกไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทางคณะจะได้รับประโยชน์โดยคณาจารย์จะได้เรียนรู้ชุมชน ระบุปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และจากปัญหาของชุมชนนั้น คณาจารย์สามารถนำกลับมาเป็นโจทย์วิจัย โจทย์การพัฒนา นำมาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน



หลักสูตรสังคมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นนอกห้องเรียน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นนอกห้องเรียน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในหัวข้อการบริหารราชการและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชาการบริหารปกครองท้องถิ่นในสังคมไทย รายวิชานโยบายสาธารณะ และรายวิชาการจัดการโครงการ ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนความรู้ในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ให้นักศึกษาในการใช้ชีวิตนอกห้องเรียน

ในการนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้มอบสิ่งของที่พี่น้องชาวมหาสารคาม ร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่น้องเมืองเลย ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลน้ำสวย อ.เมือง จ.เลย ผ่านทางท่านผู้ว่าฯ และปลัดอาวุโส รับมอบเพื่อแจกจ่ายส่งต่อในชุมชนต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดกรองสุขภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งผลการตรวจจะต้องผ่านเกณฑ์ตามรายการที่กำหนด

การตรวจสุขภาพนักศึกษาในครั้งนี้ มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาสารคามและศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกมาให้บริการโดยมีขั้นตอนการตรวจประกอบด้วย การลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและชีพจร รั่วอุปกรณ์เจาะเลือด และกระป๋องปัสสาวะ และพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดพิธีไหว้ครูของคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป

ในการนี้ นายธนากร สงคราม นายกสิเมสรณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้นำนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู และปฏิญาณตน ภายในงานมีการสวดสรภัญญะบูชาครู นักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู การขับเสภาเทิดทูนบูชาครู การร้องเพลงกราบครู เพลงพระคุณที่สาม เพลงเทียนเล่มน้อย พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาษาอังกฤษกับวิถีพอเพียง โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,500 คน



กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการ “ออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้านโควิด-19” โดยการเดินออกกำลังกายแบบแอโรบิก ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น. ทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม